

# ธนาคารโลกประเมิน จัดอันดับ กฟน. ขึ้นแท่นระดับ 6 มั่นใจยกระดับบริการ ‘ขอไฟสะดวก จบไว’



การไฟฟ้านครหลวง ว่า กฟน. เป็นหนึ่งในองค์กรของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมรับการประเมินจัดอันดับจากธนาคารโลก (World Bank) ที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) จาก 190 ประเทศทั่วโลก ผลการจัดอันดับประจำปี พ.ศ. 2561 พบว่า ความสะดวกด้านการขอใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยพัฒนารวดเร็วโดดเด่นขึ้นอย่างมากเลื่อนเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ขยับอันดับขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 7 อันดับ จากอันดับที่ 13 เมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยภาพรวมความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 27 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน

“ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กฟน. เป็นหน่วยงานให้บริการด้านระบบไฟฟ้าตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับสนับสนุนภาครัฐชี้แจงให้ข้อมูลแก่ที่มิวจียจากธนาคารโลก เพื่อใช้ในการ



พิจารณาในการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย (Doing Business 2019) ของธนาคารโลกซึ่งถือว่ามีผลสำคัญอย่างยิ่ง โดย กฟน. ได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบในการคิดค่าใช้จ่ายให้รวดเร็วมมากขึ้น มีการพัฒนานวัตกรรม

ด้านงานบริการต่อเนื่องด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าผ่านทางออนไลน์ด้วย MEA Smart life Application และทางเว็บไซต์บริการขอใช้ไฟฟ้า ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง พร้อมชำระค่าบริการได้หลายช่องทาง



และติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน อีกทั้งยังมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแผนที่ฐานเชิงรหัสที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีความละเอียดแม่นยำสูง ช่วยให้การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น”

ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอติดตั้งไฟฟ้าให้มีความสะดวกรวดเร็วมมากขึ้น จึงเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้การจัดอันดับของธนาคารโลกอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ Doing business ยังระบุว่า ผลการประเมินความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจในทุกด้านรวมทั้ง 11 ด้านของปีนี้ พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป



ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) อยู่ที่อันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 15) ซึ่งประเทศไทยมีผลคะแนนรวมทุกด้าน 78.45 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้คะแนน 77.44 คะแนน

อนึ่ง การแถลงข่าวผลการประเมินความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจในทุกด้านรวมทั้ง 11 ด้าน ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารโลกในประเทศมาเลเซีย มีการประชุมผ่านทางวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ กับธนาคารโลกอีก 4 ประเทศ พร้อมร่วมมือกับสำนักข่าวในประเทศเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามดูรายละเอียดบริการได้ที่ Doing Business เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง

